

เปิดโพลให้คะแนน 2 ปี รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'สอบตก หน้า 7

รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'สอบตก

● เปิดโพลให้คะแนน 2 ปีผลงาน ศก.กระเตื้อง

โพลนักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนน "ครึ่งทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับผลงานเศรษฐกิจ" เพิ่มขึ้นแต่ยังสอบตก "ผู้ว่าฯ ธปท." แต้มเหนือ รมต.เศรษฐกิจ ไอเอ็มเอฟขึ้นนโยบายการเงินไทยเหมาะสม-เตือนเตรียมรับมือเงินเฟ้อ

เนื่องในโอกาสที่รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะบริหารประเทศครบ 2 ปี ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้สำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 30 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาลนายฯ ยิ่งลักษณ์ กับผลงานด้านเศรษฐกิจ" โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาลนายฯ ยิ่งลักษณ์ โดยให้คะแนน 4.08 คะแนน (จากเต็ม 10) เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในปี 2555 ที่ได้คะแนนเพียง 3.83 คะแนน โดยครึ่งนี้รัฐบาลได้คะแนนด้านการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (GDP) มากที่สุด 5.63 คะแนน และได้คะแนนด้านการบริหารจัดการหนี้สาธารณะน้อยที่สุด 3.05 คะแนน

สำหรับการประเมินผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้คะแนน 3.66 คะแนน (จากเต็ม 10) นายกิตติ์ติรัน ฤน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ 3.86 คะแนน ส่วนรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายสมศักดิ์ ฤริศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ 4.67 คะแนน ขณะที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ได้คะแนนน้อยที่สุดเพียง 2.50 คะแนน ทำให้ภาพรวมผลงานของรัฐมนตรีกระทรวง

เศรษฐกิจที่สำคัญได้คะแนนประเมินเพียง 3.77 คะแนน

โดยรายละเอียดของรัฐมนตรีแต่ละคนได้คะแนนดังนี้

- 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 3.66 คะแนน
 - 2.นายกิตติ์ติรัน ฤน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง 3.86 คะแนน
 - 3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ 2.50 คะแนน
 - 4.นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม 4.33 คะแนน
 - 5.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน 3.70 คะแนน
 - 6.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ 3.63 คะแนน
 - 7.นายสมศักดิ์ ฤริศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 4.67 คะแนน
- ทั้งนี้ หากรวมค่าเฉลี่ยทุกคนจะอยู่ที่ 3.77 คะแนน นอกจากนี้โพลยังให้คะแนนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 7.11 คะแนน

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ในโอกาสที่คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจประจำปี 2556 นาย Luis E. Breuer หัวหน้าคณะผู้แทนกองทุนการเงินฯ ได้สรุปผลการประเมินโดยมีประเด็นที่สำคัญว่า เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผลจากวิกฤตการเงินโลก และมหาอุทกภัยในปี 2554 โดยเป็นผลมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สะท้อนจาก

บ้านเมือง

Baan Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3491

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 46.95

Ad Value: 58,687.50

PRValue (x3): 176,062.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: รัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'สอบตก เปิดโพลให้คะแนน 2 ปีผลงาน ศก.กระเตื้อง

การขยายตัวในระดับสูง เสถียรภาพที่อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งรวมไปถึง การมีวินัยด้านการคลัง งบประมาณของภาคธนาคารพาณิชย์และ ภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง และระดับทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ใน ระดับสูง ตลอดจนระดับหนี้สาธารณะที่สามารถบริหารจัดการได้

แม้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณชะลอลงในช่วงไตรมาสแรก ของปีนี้ แต่คณะผู้แทนกองทุนการเงินฯ คาดว่า ทั้งปี 2556 และ 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.75 และ 5.25 ตามลำดับ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากอุปสงค์ภาค เอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีและการเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีอยู่ โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก ขณะที่การเมืองในประเทศ มี เสถียรภาพมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตามความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายจะเป็นความ เสี่ยงเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

คณะผู้แทนกองทุนการเงินฯ เห็นว่า แรงกระตุ้นทางการ คลังเพื่อสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ ภายหลังวิกฤตการเงิน โลกและการซ่อมแซมความเสียหายจากมหาอุทกภัยในระยะที่ ผ่านมามีความเหมาะสม ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจ ไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ภาครัฐสามารถใช้โอกาสนี้ทยอยลดการ กระตุ้นเศรษฐกิจลงได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางการ คลัง (fiscal space) ที่จะรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย (policy buffers) เพื่อรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต